

## ผวา'เอทานอล'ขาดส่งเช็คสต็อกถึยิบ

สั่งผู้ผลิตเอทานอล 21 ราย แจ้งสต็อก  
ทุก 2 สัปดาห์ ดีเดย์หลังสงกรานต์ หวั่น  
ครึ่งปีหลังขาดแคลน กระทบน้ำมัน  
แก๊สโซฮอล์ หลังภัยแล้งจุดผลผลิตอ้อยปี  
นี้ลดลง 10 ล้านตัน ขณะผู้ผลิตเอทานอล  
มั่นใจวัตถุดิบเพียงพอ

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดี  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
พลังงาน(พพ.) เปิดเผยว่าพพ.ได้ขอความ  
ร่วมมือผู้ผลิตเอทานอลในประเทศ 21 ราย  
ทั้งในส่วนของผู้ผลิตเอทานอลที่ใช้  
กากน้ำตาล(ไมลาส)เป็นวัตถุดิบและผู้ผลิต  
เอทานอลจากมันสำปะหลัง ให้ส่งรายงาน  
ปริมาณการผลิตและส่งมอบเอทานอลทุก  
2 สัปดาห์เพื่อสามารถติดตามและบริหาร  
จัดการสต็อกเอทานอล ให้เพียงพอกับ  
ความต้องการใช้ในประเทศ

โดยเฉพาะการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์  
หลังได้รับรายงานว่า ปริมาณผลผลิตอ้อย  
ในปีนี้จะอยู่ที่ 90 ล้านตัน ลดลง 10 ล้านตัน  
จากปีที่ผ่านอยู่ที่ 100 ล้านตันหรือหายไป 10%  
จากผลกระทบภัยแล้งในปี2559 ดังนั้น ผู้ผลิต  
เอทานอลทั้ง 21 ราย จะต้องเริ่มส่งรายงาน  
สต็อกเอทานอล หลังวันหยุดยาวเทศกาล  
สงกรานต์ หรือ เริ่มตั้งแต่18 เม.ย.นี้เป็นต้นไป

“แม้ว่าผู้ผลิตเอทานอลจะยืนยันว่า  
ปริมาณเอทานอลในปีนี้มีเพียงพอ เพราะ  
มีโรงงานเอทานอลเกิดใหม่อีก 3 โรง และ  
จะมีกำลังการผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลัง  
มาทดแทนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล  
ที่ลดลง หากดูข้อมูลสต็อกเอทานอลในช่วง  
ครึ่งปีแรกไม่น่าจะมีปัญหา แต่พพ.ต้องการ  
ให้แน่ใจว่าสิ้นปีนี้จะไม่เกิดการขาดแคลน  
เอทานอล จึงจำเป็นต้องมอนิเตอร์ข้อมูล  
ในทุกๆ 2 สัปดาห์ไปก่อน”

โรงงานผลิตเอทานอลเกิดใหม่ 3 โรง  
ใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบคือบริษัท ทีพีเค  
เอทานอล จำกัด เฟส 1-3 กำลังผลิตรวม 1.02  
ล้านลิตรต่อวัน บริษัท อิมเพรส เทคโนโลยี  
จำกัด กำลังผลิตประมาณ 2 แสนลิตร  
ต่อวันและบริษัท ฟิวเจอร์ฟิวรี่ จำกัด  
กำลังผลิตประมาณ 1.2 แสนลิตรต่อวัน  
ขณะที่ผู้ผลิตเอทานอลในประเทศ 21 ราย  
มีกำลังผลิตรวม 4.4 ล้านลิตรต่อวัน

นายประพนธ์ กล่าวว่ายังไม่มีการ  
ปรับแผนส่งเสริมการใช้เอทานอลและยัง  
คงเป้าหมายการใช้เอทานอลในปีนี้อยู่ที่  
3.8 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  
ที่มีการใช้อยู่ที่ 3.6-3.7 ล้านลิตรต่อวัน

นายประพนธ์ กล่าวว่า สถานการณ์

เอทานอลในปีนี้เป็นแตกต่างจากปลายปีที่ผ่านมา  
ที่เกิดปัญหาขาดแคลนเอทานอลในช่วง  
ปลายปี เพราะโรงงานเอทานอลหยุด  
ซ่อมบำรุงพร้อมกันและขาดการวางแผน  
ที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ปีนี้  
เกิดจากต้นเหตุ คือวัตถุดิบอ้อยที่ลดลง

ด้านนายอรรถกฤษณ์ อัญญา นายกษมาคม  
การค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย และกรรมการ  
ผู้จัดการกลุ่มบริษัท น้ำตาลไทยรุ่งเรือง  
กล่าวว่า ผู้ผลิตเอทานอลพร้อมให้ความ  
ร่วมมือกับภาครัฐในการรายงานสต็อก  
เอทานอล เพื่อให้ภาครัฐมั่นใจว่ากำลัง  
การผลิตเอทานอลจะเพียงพอกับความ  
ต้องการใช้ โดยเบื้องต้นจากการรวบรวม  
ข้อมูลจากผู้ผลิตเอทานอล ซึ่งยังขาดอีก 2-3  
ราย พบว่า ปีนี้ มีกำลังการผลิตเอทานอล  
จะไม่ต่ำกว่า 4 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งจะสูงกว่า  
ความต้องการใช้

“เข้าใจว่าภาครัฐ ยังกังวลว่าสิ้นปี  
ปริมาณเอทานอลจะเพียงพอหรือไม่จึงขอให้  
แจ้งสต็อกทุกๆ 2 สัปดาห์ ถือว่าผ่อนคลาย  
มากขึ้น จากเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ได้  
ขอความร่วมมือให้รายงานสต็อกทุกวัน  
และให้หยุดรายงานหลังกลับสู่ปกติตั้งแต่  
ปลายปีที่ผ่านมา”